

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG**

Số: 350 /BC-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO

**Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với
biến đổi khí hậu giai đoạn 2010-2015**



Thực hiện Công văn số 3475/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010-2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 thành lập Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang gồm 15 đồng chí, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là trưởng ban chỉ đạo, Giám đốc các Sở, Ngành trong đó có Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là thành viên Ban chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012-2015, trong đó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối triển khai các hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu và ban hành các Kế hoạch, văn bản tổ chức thực hiện chương trình gồm:

Công văn số 2640/UBND-NNTNMT ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2015 tỉnh Hà Giang;

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 93-CTr/TU, ngày 31/12/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang (Khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án

Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Hà Giang thực hiện 01 nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu được phê duyệt tại Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ đó là xây dựng Kế hoạch hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Giang (Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Kế hoạch hành động là căn cứ để triển khai các hoạt động, các dự án ưu tiên nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong những năm tới trên địa bàn tỉnh. (Chi tiết tại Phụ lục số 02 gửi kèm)

2. Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Giang

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hà Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện đặc biệt là các dự án ưu tiên nhằm chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên do khó khăn về kinh phí thực hiện (tỉnh Hà Giang mới chỉ được phân bổ kinh phí xây dựng Kế hoạch hành động với số tiền là 01 tỷ đồng) nên các nhiệm vụ, các dự án đặt ra trong kế hoạch chưa được triển khai đồng bộ mà thực hiện theo phương án lồng ghép với các nhiệm vụ và các chương trình, dự án khác như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, dự án Hồ chứa nước 4 huyện vùng cao, Chương trình 134, Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 -2015 và định hướng đến năm 2020, các dự án ODA đầu tư xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, Chương trình hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa sinh kế cho người dân, Chương trình đầu tư của Chính phủ Phần Lan xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải tại một số thị trấn; Huy động các nguồn vốn đầu tư trồng rừng làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng như: Dự án 5 triệu ha rừng, dự án trồng và bảo vệ rừng 4 huyện vùng cao, các tổ chức, nhân dân trồng rừng... bình quân

mỗi năm trồng từ 15.000 ha đến 17.000 ha rừng. Đã hoàn thành quy hoạch 3 loại rừng để có cơ sở khoanh nuôi bảo vệ và phát triển kinh tế rừng mang lại hiệu quả nhất định trong việc thực hiện hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu được chú trọng, tổ chức phổ biến và triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến toàn thể Ban chấp hành đảng bộ, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố. Các chi, đảng bộ trên địa bàn tỉnh tổ chức học tập và quán triệt đến toàn thể Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giao Sở Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Hà Giang, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh) tăng cường tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013; Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Chương trình hành động số 93-CTr/TU ngày 31/12/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh (tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động về BVMT, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo Hà Giang và Đài phát thanh, truyền hình tỉnh) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường xây dựng và phát hành sổ tay tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường chuyển đến tất cả các chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh làm tài liệu học tập trong các buổi sinh hoạt.

III. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Thực hiện Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn 2010-2012 tỉnh Hà Giang được phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình với số tiền là 01 tỷ đồng để xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Do tỉnh có diện tích lớn, điều kiện đi lại khó khăn nên kinh phí tiến hành điều tra, thu thập số liệu làm cơ sở xây dựng kế hoạch từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ (01 tỷ đồng) không đáp ứng so với yêu cầu, tỉnh Hà Giang đã cấp kinh phí với số tiền là 210 triệu đồng để xây dựng hoàn thành kế hoạch (chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo). Các nhiệm vụ, dự án của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Giang được các ngành, UBND các huyện lồng ghép vào các chương trình dự án khác (như đã nêu ở mục II) và chưa được phân bổ kinh phí từ chương trình Mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu.

IV. HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Thông qua việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, kết hợp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu,

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã có tác động tích cực đến nhận thức của cái bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh về biến đổi khí hậu. Nâng cao khả năng chống chịu và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, cho các ban ngành cấp tỉnh, huyện, xã, người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đã lồng ghép biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, thử nghiệm ở cấp xã và ban ngành cấp huyện. Thử nghiệm một số mô hình mới, nhằm thích ứng với sự thay đổi mạnh mẽ của khí hậu và tác động của thiên tai.

Là tỉnh vùng núi, xa trung tâm do đó cơ hội tiếp cận với các tổ chức quốc tế là không nhiều. Để đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, tỉnh Hà Giang đã thành lập Ban chỉ đạo vận động ODA của tỉnh làm đầu mối kết nối với các tổ chức quốc tế nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong năm 2014, đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để triển khai thực hiện các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu gồm: Dự án “Nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, tại Hà Giang, Việt Nam” do tổ chức Plan tài trợ; dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO₂-KfW8 tỉnh Hà Giang” do Chính phủ Đức tài trợ.

V. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong thời gian qua còn một số hạn chế, vướng mắc đó là:

- Ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực mới, các căn cứ pháp lý (Luật, Nghị định, thông tư hướng dẫn) chưa được ban hành dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Biến đổi khí hậu có tác động sâu rộng đến đời sống, sản xuất của nhân dân tuy nhiên cơ sở khoa học về biến đổi khí hậu và khả năng dự báo những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai còn hạn chế gây khó khăn cho việc thực hiện các giải pháp, biện pháp ứng phó.

- Các dự án, công trình về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường (các công trình hạ tầng về xử lý rác thải, nước thải, phòng chống thiên tai) đòi hỏi nguồn kinh phí lớn từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên trong thời gian qua kinh phí đầu tư của tỉnh Hà Giang còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với những mục tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện.

- Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đã được tăng cường tuy nhiên chưa đáp ứng được so với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Chưa có cơ cấu tổ chức, cán bộ chuyên môn về ứng phó với biến đổi khí hậu tại cấp địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường tại cấp huyện còn thiếu về số lượng và hạn chế về năng lực, cấp xã chưa có.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1. Ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu làm căn cứ triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn tiếp theo.

2. Cập nhật, ban hành và phát hành các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để các địa phương có căn cứ khoa học triển khai thực hiện các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương khó khăn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về ứng phó với biến đổi khí hậu, xử lý ô nhiễm môi trường và các dự án di chuyển dân cư ra khỏi các vùng cơ nguy cơ sạt lở.

4. Hỗ trợ tỉnh Hà Giang tiếp cận với các tổ chức quốc tế nhằm huy động các nguồn hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật để thực hiện các dự án, nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

5. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức ngành tài nguyên và môi trường thống nhất từ Trung ương đến địa phương, trong đó tăng cường cán bộ cho lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại cấp cơ sở.

Trên đây là kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, NNTNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tiến

Phụ lục 01:

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CTMTQG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2010-2015
(NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP)

(Kèm theo Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 04 / 11 /2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục nhiệm vụ	Kinh phí được phê duyệt	Tổng kinh phí được giao giai đoạn 2010-2015	Tổng kinh phí thực hiện						
				Tổng cộng	Trong đó					
					Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang	1.210	1.210	1.210	0	1.000	210	0	0	0

Ghi chú:

- Tổng kinh phí thực hiện xây dựng kế hoạch là 1.210 triệu đồng, Trong đó:

+ Năm 2011, tỉnh Hà Giang được phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu với số tiền là 1.000 triệu đồng (tại Quyết định số 27/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao nhiệm vụ dự toán cho các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011).

+ Năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã cấp bổ sung kinh phí với số tiền là 210 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp Môi trường của tỉnh.

Phụ lục 02:

**DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MẠNG ƯNG DỤNG PHÓ VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2011-2015**

(Kèm theo Báo cáo số 350 /BC-UBND ngày 04 / 11 /2015 của UBND tỉnh Hà Giang)



TT	Danh mục nhiệm vụ, dự án	Thời gian thực hiện	Mục tiêu	Nội dung	Kết quả đạt được đến hết năm 2015	Các nội dung khác chưa thực hiện được
1	Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang	Năm 2011-2012	Xây dựng được Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh trong đó xác định thực trạng, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp và các dự án ưu tiên nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang	<ul style="list-style-type: none">- Xây dựng đề cương nhiệm vụ.- Tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng những tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.- Xây dựng kế hoạch hành động- Trình phê duyệt và tổ chức thực hiện	Đã hoàn thành kế hoạch và được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012	Không

